



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต 5เม.ย.

ขงสูตรแอดมิสชันส์"53GPAXแค่10% อธิการฯจวกแนะแนวมัธยมล้มเหลว

ความคืบหน้าภายหลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติให้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบพิจารณาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2553 ให้เหลือ 3 องค์ประกอบ คือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และการทดสอบความถนัด หรือ Aptitude Test โดยยกเลิกการใช้องค์ประกอบผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) และผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และรองประธาน ทปอ. กล่าวว่า การยกเลิกการใช้คะแนน GPA ไม่ใช่เพราะว่าโรงเรียนมีปัญหาปล่อยเกรดเพื่อ แต่เป็นเพราะ GPA อยู่ใน GPAX อยู่แล้ว จึงควรยกเลิกการใช้ เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นความซ้ำซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในที่ประชุม ทปอ.ได้นำเรื่องเกรดเพื่อของโรงเรียนไปพูดคุยกันจริง แต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลของการยกเลิกการใช้ GPA

นายปรัชญา เวสารัชช์ อธิการบดีวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ.เห็นว่าถ้าจะวางระบบแอดมิสชันส์ปีการศึกษา 2553 จะใช้อะไรเป็นองค์ประกอบก็มานั่งพิจารณากัน พบว่าคะแนน GPA กับ GPAX มีความสัมพันธ์กัน ถ้าใครได้คะแนน GPA สูงก็จะได้ GPAX สูงไปด้วย จึงมีมติให้ใช้เฉพาะ GPAX อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม ทปอ.ยังได้ตั้งข้อสังเกตกันว่าในช่วงปีหลังๆ นักเรียนจะมีคะแนน GPA และ GPAX สูงขึ้นเรื่อยๆ จนแทบจะไม่มี ความหมายที่จะไปวัดผลการเรียนของนักเรียนจากคะแนน 2 ส่วนนี้ จึงมีการเสนอให้ปรับลดสัดส่วนค่าน้ำหนักการใช้ GPAX ลงเหลือ 10% ในระบบแอดมิสชันส์ปีการศึกษา 2553 จากที่ปัจจุบันใช้สัดส่วน GPA และ GPAX รวมกัน 30% แต่ยังไม่ได้เป็นข้อยุติ ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาโรงเรียนปล่อยเกรดเพื่อให้นักเรียน จนทำให้ ทปอ.ไม่ต้องการใช้ GPA ต่อไปนั้น ในประเด็นนี้ไม่ใช่มติของที่ประชุม ทปอ. แต่ลึกๆ ในใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็อาจจะมีบางส่วนที่คิดเช่นนี้ได้

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า แบบทดสอบไอเน็ตกับเอเน็ตถือว่าเป็นข้อสอบที่มีความใกล้เคียงกัน เมื่อให้นักเรียนสอบทั้งเอเน็ตและไอเน็ต ผลที่ได้จึงไม่ต่างกัน ส่วนการใช้แบบทดสอบความถนัดนั้น มี 2 ลักษณะ คือ เป็นการออกข้อสอบกลางวัดเขาวิบูลญา เพื่อให้รู้ว่านักเรียนคนนั้นมีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลดีแค่ไหน นอกจากนี้ ข้อสอบวัดความถนัดจะดูเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เด็กตัดสินใจเลือกสอบ เช่น ข้อสอบวัดแนวความเป็นครูเป็นการวัดของทางคณะวิชาว่าต้องการคนที่จะเข้าเรียนครูในลักษณะอย่างไร ดังนั้น ข้อสอบวัดความถนัด หรือ Aptitude Test จึงควรมีหลายชุดไม่ว่าจะวัดคนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือศิลปะ โดยข้อสอบวัดความถนัดแต่ละศาสตร์จะมีความแตกต่างกัน บางศาสตร์อาจต้องการทดสอบพัฒนาการของสมองซีกซ้าย บางศาสตร์ต้องการทดสอบสมองซีกขวา หรือบางศาสตร์ต้องการทดสอบในเรื่องมิติสัมพันธ์ รวมทั้งยังอาจจะดูจากแฟ้มสะสมผลงาน การสัมภาษณ์ หรือในบางสาขาวิชาอาจต้องสอบปฏิบัติด้วย

"ต้องยอมรับว่าการสอบคัดเลือกโดยระบบกลางที่ผ่านมา ไม่ได้วัดเด็กให้ตรงเป้าหมายของมหาวิทยาลัย แต่เป็นการวัดคนจากความจำ จากการทวนวิชา ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงเล็งไปใช้วิธีสอบรับตรงเอง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตรงเป้าหมาย นอกจากนี้ เด็กมัธยมปลายจำนวนมากยังไม่มีจุดหมายในชีวิต ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไร บางคนเลือกเรียนเพราะพ่อแม่ให้เรียน เพราะสังคมชื่นชม หรือเลือกเรียนเพราะตามเพื่อน เรียนเพราะไม่รู้จะเรียนอะไร สอบๆ ให้ได้ก่อน สภาพเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเด็กเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็ไม่มีมีความสุขในการเรียน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากระบบแนะแนวในโรงเรียนมีปัญหา ครูแนะแนวอ่อนแอทั้งประเทศ ไม่ได้ทำให้นักเรียนรู้จักตัวเอง จึงส่งผลถึงการก้าวขึ้นสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สอบได้แล้วเรียนไม่ได้ เพราะไม่ชอบ บางคนจึงถูกรู้" นายวิรุณกล่าว

นายสุรพล นิตไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในการชี้แจงกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องขอให้ตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 76 จังหวัด ที่หอประชุมคุรุสภา ในวันเดียวกันนี้ว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2.5 เป็น 3.07 จึงเป็นแนวโน้มของการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่จะไม่ยอมใช้คะแนน GPA เพราะปัญหาการปล่อยเกรดเพื่อได้และต่อไปมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะใช้คะแนน GPA ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา อาจต้องคิดคะแนน GPA นักเรียนแต่ละโรงเรียนใหม่ เพื่อให้ได้ผลที่เป็นมาตรฐาน

คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เห็นด้วยกับการใช้การทดสอบความถนัดแทนการสอบเอเน็ต แต่ถ้า ทปอ. จะลดสัดส่วน GPAX จากร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 10 ตนก็รู้สึกหนักใจ เพราะเท่ากับว่าเป็นการสวนกระแสที่พยายามพัฒนาให้นักเรียนหันมาสนใจการเรียนในห้องเรียน แต่จะทำให้หันไปเรียนนวดวิชาเพื่อสอบอย่างเดียว โดยไม่รวมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณภาพของเด็กดีขึ้น ตนจึงอยากให้คงสัดส่วน GPAX ไว้ 30% เท่าเดิม และควรจะมาช่วยกันดูแลให้ผลคะแนนนี้เป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจะดีกว่า ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยินดีรับฟังปัญหา และยินดีจะแก้ไขให้เป็นรูปธรรม

"จริงๆ แล้วในข้อกังวลเรื่องเกรดเพื่อนั้น ได้มีการดูแลและสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าโรงเรียนใดปล่อยเกรดเพื่อหรือไม่ โดยดูได้จากความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนโอเน็ตและผลการเรียน ม.ปลาย แต่หากทาง ทปอ.ยังไม่เชื่อมั่นโรงเรียนใดก็สามารถเสนอ สพฐ.ให้ไปตรวจสอบได้" คุณหญิงเกษมา กล่าว

นายวิจิตร ศรีสุอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เท่าที่ทราบมติของ ทปอ.เรื่องดังกล่าวยังมีการถกเถียงและยังมีความเห็นแย้งกันอยู่ จึงไม่อยากเสนอความเห็นใดๆ จนกว่าจะมีการหารือร่วมกันระหว่าง ทปอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพราะหากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งปรับแก้ระบบแอดมิชชันส์เพียงลำพังก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบรวมได้ ดังนั้น เรื่องนี้จึงควรให้ความเห็นพร้อมกันทุกฝ่าย

วันเดียวกันนางจรรยาพร ธรณินทร์ ปลัด ศธ. กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ว่า นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ สทศ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สทศ.จะเลื่อนประกาศผลสอบโอเน็ตเร็วขึ้น จากเดิมวันที่ 10 เมษายน เป็นวันที่ 5 เมษายน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้น นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือกรณีปัญหาข้อสอบโอเน็ตที่ผิด เพราะยึดคำตอบจากตำราเรียนที่อาจมีเนื้อหาไม่ทันสมัยนั้น ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะว่าปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงขอให้ข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันเป็นแนวคำตอบ และการออกข้อสอบไม่ควรจะออกวัดความจำมากเกินไป

นางอุทุมพรกล่าวว่า ที่ สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตได้เร็ว เพราะตรวจผลคะแนนเสร็จเร็วกว่ากำหนด ซึ่งในวันเดียวกันนี้ได้ทยอยส่งซีดีผลคะแนนสอบโอเน็ตไปยังโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคทั้งหมดแล้ว และวันที่ 4 เมษายน จะส่งให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ โดยนักเรียนสามารถไปขอดูผลคะแนนได้ที่โรงเรียนก่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 เมษายน ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th และเว็บไซต์ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยทั้ง 18 ศูนย์ ทั้งนี้ หากนักเรียนคนใดมีข้อข้องใจในผลคะแนนสอบให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้จากเว็บไซต์ สทศ. แล้วยื่นได้โดยตรงที่ สทศ. หรือส่งทางไปรษณีย์พร้อมตัวแลกเงิน ส่งจ่ายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เลขที่ 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เสียค่าธรรมเนียมการดูกระดาษคำตอบวิชาการละ 20 บาท